



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๔/๒๕๔๕

วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑน์ และวัฒนธรรมการเกษตร	อาจารย์อรไท ผลดี ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑน์และวัฒนธรรมการเกษตร นำเสนอ นโยบายและวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีหัวข้อ นำเสนอประกอบด้วย วิสัยทัศน์ การกิจ นโยบายหลักและวัตถุประสงค์ของ องค์กร ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสำนักพิพิธภัณฑน์ และวัฒนธรรมการเกษตร จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร	ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. กิจกรรมที่สำนักพิพิธภัณฑน์และวัฒนธรรมการเกษตร ได้ดำเนินการจัดขึ้น เป็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็น Academic Value ซึ่งไม่สามารถสร้างเป็น รายรับที่เป็นเงินสดได้ แต่ลักษณะของกิจกรรมต่าง ๆ นั้น จะให้ประโยชน์แก่ คนในชุมชนในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องมีการจัดเงินในรูปแบบของการให้การ อุดหนุนจากโครงการพิเศษอื่น ๆ มาสนับสนุนด้วย 2. นอกเหนือจากการดำเนินกิจกรรมวัฒนธรรมของชนเผ่าไทแล้ว ขอให้สำนัก- พิพิธภัณฑน์และวัฒนธรรมการเกษตรดำเนินกิจกรรมที่เป็นเป้าหมายหลักของ สำนักฯ ตามนโยบายและแผนงานที่มีอยู่เดิม โดยเฉพาะเรื่องการจำลองพื้นที่ ชนบทที่แสดงความเป็นอยู่ของเกษตรกรแต่ละภูมิภาคของประเทศ เพื่อเป็น แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรของประเทศไทยให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง 3. เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดดำเนินไปได้ ตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้สำนักฯ ใช้กลยุทธ์ ดังนี้ - ขอให้ใช้ห้องประชุมเล็กหรือห้องประชุมย่อยในการจัดประชุมแทนการใช้ ห้องประชุมใหญ่ - แบ่งส่วนของกิจกรรมที่จะทำตามงบประมาณที่ได้รับ และเนื่องจากสำนักฯ มีโครงสร้างองค์กรค่อนข้างใหญ่มาก จึงต้องใช้งบประมาณจำนวนมากใน การบริหารจัดการและจะต้องได้รับการพิจารณาจากผู้บริหารต่อไปในอนาคต
2	คณะทำงานการติดตามผล การปฏิบัติงานของคณบดี ผอ.สำนัก / สถาบัน	รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้แสดงวิสัยทัศน์ และมีผลการปฏิบัติงานครบรอบ 1 ปี	ที่ประชุมรับทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2548 ที่จบภายในเวลา 3 ปีครึ่ง	ที่ประชุมรับทราบ และ รศ.ดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์ประจำ ได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยฯ ยังคงมีนโยบายที่จะรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาภายในเวลา 3 ปีครึ่ง และได้รับเกียรตินิยม ซึ่งเป็นนิสิตที่เรียนเก่งเข้าเป็นอาจารย์หรือไม่ 2. โครงการสหกิจศึกษากับการสำเร็จการศึกษาภายในเวลา 3 ปีครึ่ง เป็นนโยบายที่สวนทางกันหรือไม่ และการจัดชั้นเรียนให้จบการศึกษาภายในเวลา 3 ปีครึ่ง อาจจะมีผลทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับแผน การจัดการเรียนการสอนที่ทำไว้ 4 ปี ประธานฯ ขอให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาและนำเสนอต่อไป
4	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตศึกษาศถาน	มีมติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีบัณฑิตศึกษา-สถาน ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
		แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	มีมติให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานันท์ สุดสุข ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 8 สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ในการบริหารเป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สืบต่อจาก รองศาสตราจารย์กมล จูฑามณี ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
		แต่งตั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ	มีมติให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 8 สังกัดภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป โดยมี วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
		แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มีมติให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์รังสิต สุวรรณเขตนิคม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 10 สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
		แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในนโยบายและภารกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย - ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อดุลวิทย์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ - รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สุประเสริฐ กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ชลานันต์ ประธานสภาข้าราชการ มก. เป็นกรรมการ - นายพิชิตชัย ผ่องอุดม หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ
5	คณะมนุษยศาสตร์	ขออนุมัติโครงการจัดตั้งสถาบันงจจือ กรุงเทพ เป็นหน่วยงานระดับภาควิชา อยู่ภายใต้คณะมนุษยศาสตร์ บริหารงานโดยระเบียบเฉพาะของหน่วยงานและแบ่งส่วนงานออกเป็น 3 ฝ่ายคือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิจัย และฝ่ายวิชาการ	อนุมัติ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 (ต่อ)		ขออนุมัติโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ภาคพิเศษ) โดยเริ่มรับนิสิตในภาคต้นปีการศึกษา 2549	อนุมัติ
		ขออนุมัติโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ) โดยเริ่มรับนิสิตในภาคต้นปีการศึกษา 2549	อนุมัติ และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการเปิดสอนโครงการภาคพิเศษมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณงานวิจัยและการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
		ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549	
6	คณะประมง	ขออนุมัติปรับโครงสร้างภายในคณะประมง	อนุมัติ
7	คณะเศรษฐศาสตร์	ขออนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์	
8	วิทยาเขตศรีราชา	ขออนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา	
9	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	ขออนุมัติกำหนดสีประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (สีเหลืองอมส้ม)	อนุมัติ และได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความใกล้เคียงของสี ควรใช้สีที่เห็นชัดเจนและแตกต่างจากคณะเศรษฐศาสตร์และคณะเกษตร
10	กองการเจ้าหน้าที่	การขอขยายเวลาราชการของข้าราชการผู้เกษียณอายุตำแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ปีงบประมาณ 2549 จำนวน 13 ราย	อนุมัติ และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของวุฒิการศึกษาของคณาจารย์ผู้ขอขยายเวลาราชการ ทั้ง 13 ราย ก่อนดำเนินการต่อไป
		การปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)	
11	คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการ	ขออนุมัติปรับแผนเพื่อขอบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) เพิ่มเติม	อนุมัติ
12	คณะศึกษาศาสตร์	ขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549	อนุมัติ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับอาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษ โดยดูแลเฉพาะวิชาวิทยานิพนธ์
		ขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549	
13	คณะสัตวแพทยศาสตร์	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549	อนุมัติ
		ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549	
14	กองยานพาหนะอาคารและสถานที่	ขออนุมัติระเบียบว่าด้วยการควบคุมยานพาหนะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549	
15	คณะทำงานยกร่างข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขต	ขออนุมัติข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขต พ.ศ. 2549	
16	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติระเบียบว่าด้วยการบริหารศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17	คณะวนศาสตร์	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางไม้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549	อนุมัติ
		ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549	อนุมัติ และได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 ดังนี้
		ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ- ป่าไม้ แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549	1. คำอธิบายรายวิชา 302511 การวิเคราะห์ชุมชนพืช (Plant Community Analysis) คำว่า "ชุมชนพืช" ควรใช้คำเดิมที่ใช้ในปัจจุบัน คือคำว่า "สังคมพืช" และคำว่า "ชุมชนสัตว์" ควรใช้คำว่า "สังคมสัตว์" 2. คำอธิบายรายวิชา 302583 สรีรวิทยาความเค็มของไม้ยืนต้น (Stress Physiology of Trees) คำว่า "ความเค็ม" ควรใช้คำว่า "ความเครียด" แทน เนื่องจากเป็นลักษณะทางชีวภาพ ทั้งนี้ "ความเค็ม" ควรใช้ในเรื่องวิศวกรรม หรือวัสดุต่างๆ
18	คณะวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549	อนุมัติ
19	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549	
20	คณะเกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน บัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของภาควิชาพืชไร่นา จำนวน 2 หลักสูตรคือ 1.หลักสูตรปริญญาคุุณบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ แบบ 1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549	อนุมัติ ที่ประชุมฯ ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา พืชไร่ แบบ 1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 ในรายวิชา 003579 ชีวโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช (Molecular Biology in Crop Improvement) ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ คำว่า "Transportable Genetic Element" ควรจะใช้คำว่า "Transposable Genetic Element" แทน
21	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และตัวชี้วัด ที่ 4.5.2 ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน	ที่ประชุมรับทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)